

1. ทิศทางการพัฒนาภูมิภาคจังหวัดฯ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ) ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่ GAP และการปรับโครงสร้างการผลิตสู่สินค้าที่ให้ผลตอบแทนสูง อาทิ ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ฯลฯ และการขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ให้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าในห่วงโซ่การผลิต
2. เร่งพัฒนาระดับสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองและด่านชายแดนให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นศูนย์กลางขนส่งทางบกและทางอากาศสู่อินโดจีน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า การลงทุนในประเด็นต่างๆ
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติควบคู่กับการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน สะดวก และความปลอดภัย และเร่งรัดการบริหารจัดการลุ่มน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำ
5. พัฒนาบุคลากรและหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ รองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านภาษา การสื่อสาร และการบริหารจัดการธุรกิจเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาค

2. ด้านการท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว : อนุภาคมีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เป็นทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ใน พ.ศ. 2553 รวม 5.72 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2550 ที่มีจำนวน 4.47 ล้านคน ถึงร้อยละ 28.03 ของจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนอนุภาค จังหวัดที่มีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนมากที่สุด คือ อุดรธานี รองลงมาได้แก่ หนองคาย (รวมบึงกาฬ) เลย และหนองบัวลำภู เมื่อพิจารณาการขยายตัวของนักท่องเที่ยว พ.ศ. 2550 – 2553 พบว่าจังหวัดอุดรธานีมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9ต่อปี ขณะที่จังหวัดหนองคาย(รวมบึงกาฬ) เลย และหนองบัวลำภู มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง

ด้านรายได้จากการท่องเที่ยวมีรายได้ 10,242.16 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2550 ที่มีจำนวน 7,782.82 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6 ของรายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ อุดรธานี รองลงมาได้แก่ หนองคาย(รวมบึงกาฬ) เลย และหนองบัวลำภู

การกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยว : พื้นที่ที่มีความหลากหลายของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ

จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวน 22 แห่ง เช่น วัดป่าภูก้อน วัดป่าบ้านตาด วัดมิ่งเมือง วัดโพธิสมภรณ์ เป็นต้น

จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและอุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวน 30 แห่ง เช่น ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง เป็นต้น

จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองโบราณและแหล่งวัฒนธรรม โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวน 27 แห่ง เช่น วัดถ้ำกลองเพล วัดถ้ำสุวรรณคูหา ศาลปู่หลุบ เป็นต้น

จังหวัดหนองคาย (รวมบึงกาฬ) เมืองชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นประตูสู่นครเวียงจันทน์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จำนวน 24 แห่ง เช่น วัดหินหมากเป้ง พระธาตุบังพวน ภูทอก เป็นต้น

3. การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

3.1 โครงการความเชื่อมโยงในอนุภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

1.) การท่องเที่ยวในแม่น้ำโขง เนื่องจากเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท่องเที่ยวหลักในภูมิภาคหลายแห่ง ได้แก่ เมืองเชียงแสน เมืองหลวงพระบาง เมืองหนองคาย/เวียงจันทน์ เมืองจำปาสัก/โขงเจียม

2.) โครงการพัฒนา East-West Corridor ด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของภาค 4 ประเทศ คือ เวียดนาม สปป.ลาว ไทย สาธารณรัฐสหภาพพม่า การพัฒนาในด้านต่างๆ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่โดยตรง

3.) โครงการพัฒนาและการท่องเที่ยว Bangkok-Vientiane-Hanoi อนุภาคกลุ่มจังหวัดมีบทบาทรองรับให้บริการด้านการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ

4.) โครงการการท่องเที่ยวในพื้นที่ โครงการระหว่างจังหวัดเลย-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง เป็นโครงการใหม่ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต และโครงการระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ตลอดจนโครงการใหม่ บึงกาฬ-เมืองวินท์ ของเวียดนาม

3.2 โครงการความเชื่อมโยงในอนุภาคกลุ่มจังหวัด ความเชื่อมโยงของสถานที่ท่องเที่ยวในอนุภาคกลุ่มจังหวัด มีโครงการที่เชื่อมโยง เช่น

1.) เส้นทางเมืองมรดกโลก - ตามรอยพญานาค (2 วัน 1 คืน) จากอุดรธานี - มรดกโลกบ้านเชียง - เมืองคำชะโนด - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ผานาง ผาเกิ้ง - สุสานหอน 150 ล้านปี - วัดถ้ำกลองเพล

2.) เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด อุดรธานี - หนองคาย - เลย - หนองบัวลำภู - อุดรธานี (3 วัน 2 คืน) วันที่ 1 จากอุดรธานี วัดป่าบ้านค้อ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย ตลาดท่าเสด็จ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขงที่วัดหาดโคก วันที่ 2 จากวัดโพธิ์ชัย วัดหินหมากเป้ง แก่งคุดคู้ ไร่่อ่ง ภูเรือ วโนทยาน วัดเนรมิตวิปัสสนา พระธาตุศรีสองรัก วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติภูเรือ ผานาง ผาเกิ้ง ชมสุสานหอย 150 ล้านปี วัดถ้ำกลองเพล

นอกจากนี้สามารถจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวอิสระและการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่มากับบริษัทนำเที่ยว ซึ่งมีทั้งโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงผสมเป็นระยะเวลา 1- 2 คืน หรือ 3 วัน

4. บทบาทและทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยว

จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายสำหรับการเดินทางพักผ่อน พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่ม GMS

จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้าน โขง-เขา ผสมผสานการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ เมืองชายแดนธรรมชาติป่าเขาและแม่น้ำโขง วัฒนธรรม ประเพณี และโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมล้านช้าง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่หลวงพระบางและไชยะบุรี สปป.ลาว

จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
จังหวัดหนองคาย (รวมบึงกาฬ) เป็นเมืองน่านอยู่เพื่อการพักผ่อน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเมืองคู่แฝดนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

แนวโนม้การพัฒนา : การพัฒนาการท่องเที่ยวของอนุภาคมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
(Sustainable Tourism) โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา คือ

1. คุณภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
2. คุณภาพของประสบการณ์การท่องเที่ยว
3. การมีส่วนร่วมและคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

โดยจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอนุภาค เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดเลยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเส้นทางท่องเที่ยวศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัด
หนองคายและบึงกาฬ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบลำน้ำโขง ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะมีองค์ประกอบ
ที่สำคัญ ได้แก่ องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
ด้านตลาดการท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการ

จากที่กล่าวมาทั้งหมด กรู่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จึงได้กำหนดตำแหน่งในการพัฒนา
หรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “**ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน้ำโขง**”

ทิศทางการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ลักษณะทางกายภาพมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 527 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง จุดผ่อนปรน 10 แห่ง มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นประตูการค้า การลงทุน ทำให้มีศักยภาพทางการค้า โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดสูงสุดในภาค ด้านการเกษตร มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและสร้างรายได้จากการปลูกพืชไร่ เป็นสำคัญ ตลอดจนเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพารามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เนื่องจากมีภูมิประเทศสวยงาม สภาพอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งและมีแหล่งอารยธรรมเชื่อมโยงสามเหลี่ยมมรกตโลก และเงินทองได้ จากต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว จึงกำหนดทิศทาง (Flag Ship) การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดังนี้

ทิศทางการพัฒนาภาค สศช.	ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด หอการค้า	ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	
		ทิศทางการพัฒนา 2556	ทิศทางการพัฒนา 2557
1. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่ GAP และการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าที่ให้ผลตอบแทนสูง อาทิ ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ฯลฯ และการขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ให้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าในห่วงโซ่การผลิต	3.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดห่วงโซ่อุปทานและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและช่วยขยายช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 3.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและพลังงานทดแทน 3.2.2 สร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปสินค้าเกษตร 3.2.3 พัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรและพลังงานทดแทน	(กลุ่ม) ยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร (อุดรธานี) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรให้ได้มาตรฐาน (เลย) การพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน (หนองคาย) การสร้างมูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (หนองบัวลำภู) ด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บึงกาฬ) ยกระดับการผลิต การเกษตรและคุณภาพสินค้าเกษตร	(กลุ่ม) ยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร (อุดรธานี) การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นศูนย์กลางอาหารของภูมิภาค (เลย) พัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน (หนองบัวลำภู) ด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บึงกาฬ) ยกระดับการผลิต การเกษตรและคุณภาพสินค้าเกษตร
2. เร่งพัฒนา ยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองและด้านชายแดนให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นศูนย์กลางขนส่งทางบกและทางอากาศสู่อินโดจีน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า การลงทุนในประเด็นต่าง ๆ	3.1 พัฒนาเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และเปิดประตูเศรษฐกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 3.1.1 ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 3.1.2 เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและยกระดับการค้าสู่สากล 3.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 3.4.1 พัฒนาการคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าท่องเที่ยว 3.4.2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์	(กลุ่ม) การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน (อุดรธานี) การพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน (เลย) การเสริมสร้างการค้าชายแดนและการลงทุน (บึงกาฬ) การพัฒนาการค้าชายแดน	(กลุ่ม) การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน (อุดรธานี) การส่งเสริมการค้าการลงทุน การพัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง พัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว (เลย) เสริมสร้างการค้าชายแดนและการลงทุน (บึงกาฬ) การพัฒนาการค้าชายแดน

ทิศทางการพัฒนาภาค สศช.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด ทอการค้า	ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	
		ทิศทางการพัฒนา 2556	ทิศทางการพัฒนา 2557
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	3.3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยว และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดฯ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 3.3.1 พัฒนาและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 3.3.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ	(กลุ่ม) การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (อุดรธานี) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว (เลย) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน (หนองคาย) การส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว (หนองบัวลำภู) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ (บึงกาฬ) การพัฒนาการท่องเที่ยว	(กลุ่ม) การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (อุดรธานี) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (เลย) พัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน (หนองบัวลำภู) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ (บึงกาฬ) การพัฒนาการท่องเที่ยว
4. การฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาความสมดุลธรรมชาติควบคู่กับการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวด้านการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน สะดวกและความปลอดภัย และเร่งรัดการบริหารจัดการลุ่มน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำ		(อุดรธานี) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เลย) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (หนองคาย) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บึงกาฬ) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(อุดรธานี) จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (เลย) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (บึงกาฬ) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคลากรและหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์รองรับการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านภาษา การสื่อสาร และการบริหารจัดการธุรกิจเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาค		(อุดรธานี) การพัฒนาคน ชุมชน สังคม ความมั่นคงปลอดภัย และคุณภาพชีวิต (เลย) 1) การพัฒนาคน สังคมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน (หนองบัวลำภู) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมสันติสุข (หนองคาย) 1) การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชนชมและสังคม 2) การพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการ (บึงกาฬ) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (เลย) การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน (หนองคาย) ความมั่นคงชายแดน (บึงกาฬ) การรักษาความสงบและความมั่นคง	(อุดรธานี) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการจังหวัด (อุดรธานี) สร้างความเข้มแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี (เลย) 1) การพัฒนาคน สังคมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน (หนองบัวลำภู) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมสันติสุข (บึงกาฬ) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (เลย) การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน (บึงกาฬ) การรักษาความสงบและความมั่นคง